

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๑๗๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบุรีมหาราช พร ๕๔๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๒๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้มีหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการให้ความรู้
แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภท
อำนวยการท้องถิ่น โดยอ้างว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำโครงการดังกล่าว และมีบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปจัดตัวให้

ในการนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จังหวัดแพร่จึงขอแจ้ง ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เคยจัดทำโครงการตัวเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น และไม่เคยอนุมัติให้หน่วยงานใดดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว

๒. มิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดโครงการอบรมเพื่อ
เป็นการตัวสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าของหน้าที่
จัดตัวโดยเด็ดขาด

๓. กรณีที่หน่วยงานใดจัดโครงการอบรมเพื่อเป็นการตัวสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไม่ถือเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และมีใช้การเดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนั้น การที่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้

๔. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสามารถ
ศึกษากรอบและแนวทางในการสอบได้จากประกาศรับสมัครสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.pharelocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สดจ.แพร่”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวิวัฒน์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑

Rom

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒ ๙ ๒๕๖๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมท.
เลขที่ 26
วันที่ ๒๓ ส.ค. 2560
เรื่อง 14.21 น.

9/๒๑ ๓๖ ๖/๖
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น โดยอ้างว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำโครงการดังกล่าว และมีบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปจัดตัวให้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงขอแจ้งจังหวัด ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เคยจัดทำโครงการตัวเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น และไม่เคยอนุมัติให้หน่วยงานใดดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าว

๒. มิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดโครงการอบรมเพื่อเป็นการตัวสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าของหน้าที่จัดตัวโดยเด็ดขาด

๓. กรณีที่มีหน่วยงานใดจัดโครงการอบรมเพื่อเป็นการตัวสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไม่ถือเป็นการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีใช้การเดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้

๔. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสามารถศึกษากรอบและแนวทางในการสอบได้จากประกาศรับสมัครสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณฐิติ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙, โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙